



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์และพรรณไม้ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์และพรรณไม้ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ต้นเทียนนิวกินี บรรจุกุณขนาด ๔ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ลำต้น ใบ ดอก สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง จำนวน ๑,๕๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ปิงการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ต้นทิทูเนีย บรรจุกุณขนาด ๔ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ลำต้น ใบ ดอก สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง จำนวน ๕๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ปิงการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ต้นสร้อยไก่แดง บรรจุกุณขนาด ๘ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ลำต้น ใบ ดอก สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ปิงการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ต้นนางพญาคล้ายทอง บรรจุกุณขนาด ๔ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ลำต้น ใบ ดอก สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง จำนวน ๓๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ปิงการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ต้นทิลอทอง กระจ่างขนาด ๖ นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ลำต้น ใบ ดอก สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง จำนวน ๑๐๐ กระจ่าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ปิงการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง อัตราการงอก ๙๒% จำนวน ๕ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่ปิงการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐.๐๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง



สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๑๗. ถาดเพาะต้นอ่อน ขนาด ๓๐x๖๐x๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่  
ปังการ์เด็น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางอาณดา นีรันตรายกุล)

ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง